



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันพุธที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ.2551 หน้า 29

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

คอลัมน์แฉดวงราชภัฏ

-แฉดวงราชภัฏ ยังเกาะสถานการณ์ 7 วัน เผื่อระวังอันตรายจากอุบัติเหตุสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. ทุกปีที่ผ่านมาทำให้เกิดผู้พิการล้นมือมูลค่าความเสียหายมากกว่าอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต เนื่องจากครอบครัวจะมีภาระที่ต้องดูแลรักษาพยาบาลผู้ขึ้นไปตลอดชีวิตเกิดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์จำนวนมาก

-น่าคิดครม. มีมติอนุมัติคืนอัตราเกษียณอายุข้าราชการสังกัดศธ. 100% ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี มศว สะกิดผู้รับผิดชอบขอให้ดูความเป็นจริงในแต่ละพื้นที่ อย่าทำแบบเฉลี่ยกันไป ตบท้ายด้วยคำถามปลายเปิด ทำอย่างไรถึงจะได้ครูดีมีคุณภาพอย่างที่คาดหวังเอ...เรื่องอย่างนี้ม.ราชภัฏทุกแห่งที่อยู่ในพื้นที่น่าจะหาคำตอบได้ไม่ยาก

-บทบาทในการเข้าถึงเด็ก แนวทางให้เดิน เป็นทั้งพี่ เพื่อน ต้องไม่ลืมบรรจครูแนะแนว ส่วนที่จะยกระดับการอ่านของคนในประเทศให้ถึงปีละ 12 บรรทัด จดไว้ข้างฝาไว้เลยอย่าลืมครูบรรณารักษ์ ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ อธิการบดีม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ประธานที่ประชุมอธิการบดีม.ราชภัฏทั่วประเทศ ไม่ลองรวมตัวเลขทุกแห่งออกมาส่งให้ศธ.ดูว่า ผลิตออกมาแล้วน่าจะมีอัตรารองรับ

-การดูแลผู้สูงอายุเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ม.ราชภัฏกำแพงเพชร และราชอาณาจักรสวีเดน เทศบาล ต.นครชุม ๑. กำแพงเพชร และโรงพยาบาลบ้านตาก ๑.ตาก ผศ.รัตนา รักการ อธิการบดี ไม่ติดหวังกับ กุณิดา ไชนเบิร์ก ผู้อำนวยการทูลุซการ์เด็น สถานดูแลผู้สูงอายุที่มีชื่อเสียงที่ตีของสวีเดน ที่เดินทางนำทีมวิทยากรมาแทน เจเนิส ซานเดอร์ ผู้บริหารสูงสุดที่ป่วยกะทันหัน

-สถาบันอุดมศึกษามีมากถึง 165 แห่งมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเช่นกัน รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีม.ราชภัฏสวนดุสิต ปลุกใจลูกทีมยื่นสู้เพื่อความอยู่รอดในยุคของการแข่งขัน ต้องทำในสิ่งที่ตัวเองมีความโดดเด่นถนัดและเชี่ยวชาญ ย้ำชัดอีกครั้งอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมบริการ การศึกษาปฐมวัย และพยาบาลศาสตร์ ดังนั้น คนที่จะมาเป็นอธิการบดีคนต่อไปพอจะเห็นเงาได้ต้องใคร

-สุขสันต์วันสงกรานต์กันแล้ว คุณครูท่านใดสนใจที่จะเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพสมองของเด็กปฐมวัยด้วยดนตรีและกิจกรรมพลศึกษากับคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รีบติดต่อ ผศ.สุดธิดา จันทร์มณี คณบดี คนใจดีมีอัธยาศัย สมควรได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 เม.ย. 51 สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. 0-5377-6014